

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính
tại buổi làm việc về công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV
Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế và dự án Đường dây 500kV
Quảng Trạch - Đốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong**

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đã chủ trì buổi làm việc về công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế và dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA các công trình điện miền Trung; đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Phong, đại diện Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong và các Phòng, Ban liên quan.

Sau khi nghe đại diện UBND huyện Triệu Phong, Ban QLDA các công trình điện miền Trung báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế và dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính kết luận:

Dự án Mạch 2 đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà và Đông Hà - Huế và dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi là những dự án cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian qua, UBND huyện Triệu Phong và các Phòng, Ban liên quan của huyện đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA các công trình điện miền Trung để triển khai thực hiện tốt công tác GPMB các dự án nêu trên đoạn đi qua địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến nay công tác GPMB các dự án vẫn chưa hoàn thành làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Dự án.

Để giải quyết các khó khăn vướng mắc, sớm hoàn thành công tác GPMB các dự án nêu trên đoạn đi qua địa bàn huyện Triệu Phong, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng: UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, thông báo thêm một lần nữa yêu cầu các hộ sớm nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Trường


hợp đã thực hiện đúng, đủ và hợp tình hợp lý các chính sách, chế độ liên quan đến công tác GPMB, đã tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần mà các hộ vẫn không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng thì UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo các lực lượng (do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo) tổ chức hỗ trợ bảo vệ thi công để chủ đầu tư thi công hoàn thành dự án trước ngày 05/8/2019.

2. Đối với các hộ điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi: Ban QLDA các công trình điện miền Trung khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, gửi cơ quan chức năng của huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung để chi trả tiền.

3. Đối với việc quy chủ sử dụng đất: Cần xác định đây là trách nhiệm của địa phương. UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND xã Triệu Ái phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Trung khẩn trương ký quy chủ sử dụng đất đối với các hộ còn lại để sớm trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

4. Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ và đơn giá thực hiện công tác GPMB các dự án: UBND huyện Triệu Phong tuyên truyền, giải thích cho các hộ bị ảnh hưởng biết, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ và các chính sách hiện hành của tỉnh.

5. UBND huyện Triệu Phong và các bộ phận liên quan của huyện khẩn trương tổ chức thực hiện việc kiểm kê, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi... để hoàn thành, bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2019.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- Thành phần dự làm việc;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Bốn